

Số: 381 /SNN-CNTY

Lai Châu, ngày 12 tháng 3 năm 2021

V/v đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra xử lý vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và PTNT về báo cáo của một số địa phương trong nước và phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong thời gian gần đây đã và đang xảy ra tình trạng vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của chúng từ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết để tiêu thụ. Đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, về an toàn thực phẩm, chăn nuôi, thú y và môi trường.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh tuy chưa phát hiện tình trạng vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của chúng từ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết để tiêu thụ; bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang từng bước được kiểm soát, khống chế; song do chưa có vắc xin tiêm phòng, giá giống lợn cao... nên việc tái đàn lợn vẫn còn hạn chế làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc cung cấp lợn và các sản phẩm từ lợn phục vụ cho nhu cầu thực phẩm trên địa bàn tỉnh nên giá có xu hướng tăng và thường cao hơn so với nhiều tỉnh, thành trong cả nước; trong khi đó nguồn cung thực phẩm từ lợn và sản phẩm của chúng trên địa bàn tỉnh phần lớn được vận chuyển từ bên ngoài vào tỉnh tiêu thụ, trong đó có thể có các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc từ lợn nghi mắc, lợn bệnh, lợn chết... Do đó, nguy cơ mất an toàn thực phẩm và các loại mầm bệnh xâm nhiễm từ các tỉnh khác vào địa bàn là rất cao.

Thực hiện Công văn số 561/UBND-KTN ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh về việc tham mưu triển khai Công văn số 1338/BNN-TY ngày 08/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết. Để tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý tình trạng này trên địa bàn tỉnh, đồng thời chủ động chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn việc xâm nhiễm và phát sinh các loại dịch bệnh khác vào địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết trên địa bàn tỉnh.

(Có dự thảo Công văn chi tiết kèm theo)

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CNTY.



GIÁM ĐỐC

Ký Đốc: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan: Tỉnh Lai Châu

Đặng Văn Châu